

Thứ tư, ngày 12 tháng 12 năm 2018

NÊU CAO TINH THẦN ĐOÀN KẾT...

(*Tiếp theo trang 1*)

HĐND tỉnh thống nhất nhận định: Năm qua, bên cạnh thời cơ, thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức đan xen; song được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, Cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là:

- Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó một số mục tiêu đã được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ trước (như việc thành lập khu kinh tế Thái Bình, xây dựng tuyến đường bộ ven biển, hình thành khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp; chủ trương tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa và phủ kín mạng lưới cấp nước sạch cho người dân nông thôn...). Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số và là một trong số ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cao gấp gần 1,4 lần so với năm đầu nhiệm kỳ, GRDP bình quân đầu người cao gấp trên 1,3 lần; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, cơ bản đạt và vượt các mục tiêu đến năm 2020 đã đề ra.

- Các ngành kinh tế đều đạt mức tăng trưởng khá; trong đó, nông nghiệp có xu hướng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, gắn với tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hữu cơ và sản xuất theo chuỗi giá trị. Công nghiệp, xây dựng tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế với một số dự án quy mô lớn đã và đang hoàn thành đi vào hoạt động, bước đầu đạt hiệu quả tích cực. Các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng cả về số dự án và số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới so với năm trước; trong đó, đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn đến nghiên cứu, thực hiện đầu tư, tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế của tỉnh phát triển.

- Thu ngân sách địa phương vượt dự toán được giao. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và nông thôn được chú trọng đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn xã hội hóa. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng trên 17% so với năm trước, cao gấp 2 lần so với kế hoạch đề ra.

- Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, dự kiến hết năm 2018 toàn tỉnh có 237 xã (bằng 90% số xã) và 1/7 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt và đời sống.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chất lượng hoạt động các ngành Y tế, Giáo dục tiếp tục được đổi mới, nâng cao; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, các trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh giỏi quốc gia đều đạt ở mức cao, xếp trong top đầu toàn quốc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

- Cải cách hành chính được đẩy mạnh. Các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian và thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Việc sắp

xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được tập trung chỉ đạo thực hiện, bước đầu đạt được kết quả đáng khích lệ.

- Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chấn chỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động của các cơ quan tư pháp có nhiều đổi mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của xã hội.

Bên cạnh việc thừa nhận những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đặt ra những vấn đề cần tập trung giải quyết như: tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm hơn so với các năm trước và 6 tháng đầu năm 2018, nhất là trong khu vực công nghiệp và dịch vụ. Công tác quản lý đầu tư, nhất là giám sát và sơ đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực và ở một số địa phương còn yếu kém, nhất là trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư còn chậm. Việc thực hiện và giải ngân một số nguồn vốn đầu tư công (nhất là vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia) chưa đạt tiến độ đề ra (như dự án xây dựng đường và cầu La Tiễn; chương trình hỗ trợ nhà ở cho người và gia đình có công với cách mạng). Cơ cấu nguồn thu phân bổ chưa hợp lý, chưa phù hợp với nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách.

Cải cách hành chính, nhất là tối giản thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục và để cáo trách nhiệm công vụ còn hạn chế. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số ngành, địa phương chưa tốt, còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh, giải quyết không đúng quy trình, không dứt điểm, thậm chí thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội (nhất là tình trạng tin dụng đen, hoạt động phường, hội, cờ bạc, số đề, tội phạm có tổ chức...) và chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông ở một số địa phương còn hạn chế, chưa phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và vai trò tự quản của nhân dân.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân (cả khách quan và chủ quan) song nguyên nhân chủ quan chủ yếu là vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu một số cấp, ngành, địa phương, đơn vị chưa được khẳng định và phát huy; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, kém hiệu quả; sự phối hợp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giữa các ngành, địa phương chưa tốt; vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể một số nơi chưa được phát huy; cấp ủy, tổ chức đảng ở một số địa phương chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn biểu hiện khoán trắng, phó mặc cho cán bộ và ngành chức năng...

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, nghiêm túc rút kinh nghiệm để có các giải pháp sát thực, khả thi; đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể nhân dân!

Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND

tỉnh và UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện công việc phát sinh giữa hai kỳ họp; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy và các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực, các ban HĐND tỉnh; đồng thời, tiến hành chất vấn một số thành viên UBND tỉnh; nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình về những vấn đề liên quan được đồng bào cử tri, nhân dân quan tâm và làm rõ thêm các mục tiêu, định hướng lớn, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. HĐND tỉnh hoan nghênh, đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc và trách nhiệm của các đại biểu, của cử tri và nhân dân tỉnh. Nội dung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được đổi mới và nâng cao theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; tập trung giải quyết một cách thực chất những vấn đề xã hội bức xúc; đồng thời, thống nhất được các nhiệm vụ, giải pháp tập trung nhằm thực hiện trách nhiệm của các mục tiêu đề ra cho năm 2019.

Cùng tái kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh do chuyển công tác, kiện toàn một số ủy viên UBND tỉnh và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh do HĐND tỉnh bầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội. Đây là hoạt động giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự đánh giá công tâm, khách quan của đại biểu HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. HĐND tỉnh cho rằng: Dù kết quả phiếu tín nhiệm cao hay chưa cao thì những người được lấy phiếu tín nhiệm cần coi đây là dấu nhắc nhở, góp ý chân thành, là động lực để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể nhân dân!

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng và thảo luận dân chủ, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng về: Phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, biên chế công chức, chương trình học bổng, chương trình giám sát của Thường trực và các ban HĐND tỉnh năm 2019; Phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và một số chủ trương, đề án, quy định, cơ chế chính sách khác.

Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Hai là, UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược để tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất, trọng tâm là 5 đột phá trong sản xuất nông nghiệp gắn với tăng cường tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ. Chủ trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (nhất là các doanh nghiệp lớn, có năng lực, kinh nghiệm, thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp); đồng thời, khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác kiểu mới trong nông nghiệp để tạo lập, phát triển các quan hệ sản xuất mới, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (được ban hành trong tháng 12/2018) về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này ở tất cả các xã trong năm 2019 và các huyện trong năm 2020, trọng tâm là cây người dân làm chủ thể, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực; chú trọng đổi mới phương thức sản xuất, phương thức hoạt động, phương thức quản lý, điều hành nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; đồng thời, khắc phục tư tưởng nặng về đầu tư xây dựng mới các công trình trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ - xác định đây là yếu tố quan trọng, là động lực chủ yếu để tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới. Tập trung chỉ đạo hoàn thành lập quy hoạch chung xây dựng, các quy hoạch phân khu và xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư trong khu kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị hướng biển, từng bước xây dựng khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp, khu công nghiệp Hoàng Long và một số dự án đầu tư các khu, cụm công nghiệp khác đã có chủ trương đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh. Chú trọng phát triển nghề và làng nghề, nhất là các làng nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, phân công lại lao động nông thôn, tạo điều kiện thu hút tích tụ đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách bảo đảm đồng bộ, khả thi. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; chủ trọng thu hút các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, uy tín vào đầu tư, làm ăn lâu dài và hiệu quả tại địa phương. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong tỉnh. Tăng cường gắn kết và đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ một cách thực chất những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu ngân sách địa phương.

Kiên trì thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương và phục vụ đời sống dân sinh. Chú trọng thực hiện các mô hình quản lý mới (như đầu tư công, quản trị tư; đầu tư tư, quản

trị công; thuê, thuê mua tài sản, thuê mua dịch vụ) để tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Chủ động làm việc, tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn chỉnh; đồng thời, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nhất là các công trình trọng điểm đã có chủ trương đầu tư như: tuyến đường bộ ven biển, đường 221A đi cồn Vành, đường từ thành phố qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, đường và cầu La Tiễn..., tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các nhiệm vụ tài chính, ngân sách; đẩy nhanh tiến độ tụ chủ trong các đơn vị sự nghiệp công. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán ở cả 3 cấp ngân sách. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, nghiên cứu thí điểm cho thuê tài sản và đấu thầu chuyên quản lý, khai thác một số tài sản công (như các công trình về văn hóa, thể thao, y tế, dạy nghề, cảng biển, khu neo đậu tàu, thuyền, công viên cây xanh...) nhằm nâng cao phúc lợi xã hội và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các công trình.

Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; tăng cường quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh. Thực hiện nghiêm việc cấp địa chủ để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo luật hiện hành và nghị quyết của Quốc hội. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên nước và khai thác cát trên sông. Chủ trọng công tác bảo vệ môi trường, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp và làng nghề. Chủ động trong phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng. Tập trung đổi mới đạo tạo, dạy nghề, chú trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chú trọng phát triển khoa học, công nghệ gắn với sản xuất và đời sống. Thực hiện thật tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và nâng cao trách nhiệm công vụ, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Tập trung thực hiện hoàn thành các kế hoạch về tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ gắn với đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục thực

hiện nghiêm túc việc luân chuyển vị trí làm việc của cán bộ, công chức và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định.

Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời tiếp nhận và giải quyết những kiến nghị, phản ánh của người dân. Tập trung chỉ đạo xử lý kỷ luật, dứt điểm các vụ việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn tình hình. Chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ quản sự, quốc phòng địa phương; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình và chủ động xử lý các vụ việc theo phân cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Ba là, để nghị Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy đảng, ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các số, ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, đẩy mạnh vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Nhiệm vụ đặt ra, phải hoàn thành trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2019, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể nhân dân!

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa, xin được cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý và sự có mặt đông đủ của các đại biểu HĐND tỉnh; hoan nghênh và trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân trong tỉnh đối với kỳ họp cũng như đối với hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua; hoan nghênh tinh thần phối hợp và làm việc tích cực, hiệu quả của UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan thông tin, báo chí trung ương và địa phương đã góp phần cho thành công của kỳ họp này.

Nhân dịp năm mới 2019 sắp tới, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, xin gửi tới các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh lòng chúc mừng và thank đến toàn tỉnh lực chức mừng tốt đẹp nhất; kính chúc quý vị năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc. Năm mới thi đua giành nhiều thắng lợi mới!

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHUNG TAY GÓP SỨC...

(*Tiếp theo trang 1*)

khách quan, toàn diện những mặt được đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, góp ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kiến nghị những vấn đề cần quan tâm, đề xuất các giải pháp để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin nghiêm túc tiếp thu và chân thành cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu khách mời. Đồng thời, xin báo cáo rõ thêm một số nội dung mà các vị đại biểu và cử tri, nhân dân quan tâm.

Kính thưa đoàn chủ tọa! Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Trong bối cảnh còn có nhiều khó khăn, thách thức, có sự thay đổi trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải

pháp, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì đà tăng trưởng khá, 3 năm liên tục đạt mức tăng trưởng 2 con số, là một trong những địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng vùng đồng bằng sông Hồng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) dự kiến đạt 49.870 tỷ đồng, tăng 10,53% so với năm 2017 - vượt kế hoạch năm đã đề ra (kế hoạch tăng 9,5%); trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,97%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 20,07%; khu vực thương mại, dịch vụ tăng 6,68%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 133.273 tỷ đồng, tăng 12,25% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 25,82%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 38,24%, ngành dịch vụ chiếm 35,94%.

Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về số dự án, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đầu tư (năm 2018 có 152 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư

nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm, đã có 96,5% hộ dân dùng nước sạch; diện mạo nông thôn, cảnh quan đô thị ngày càng khôi sắc, đổi mới. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (giảm 183 đơn vị sự nghiệp công lập, 233 cấp trường, 420 cấp pho, giảm 1.848 biên chế các cơ quan, 640 công chức cấp xã). Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng cao.

Tuy còn những tồn tại, hạn chế như trong báo cáo đã nêu song những kết quả đạt được trong thời gian qua vẫn là chủ yếu, rất cơ bản và tích cực. Thay mặt UBND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của MTTQ và các tổ chức thành viên đối với công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của UBND tỉnh và các cấp chính quyền trong tỉnh; đồng thời,

ghi nhận và biểu dương những đóng góp và những thành tích quan trọng mà các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2018.

Kính thưa đoàn chủ tọa! Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Năm 2019 là năm tăng tốc của kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), là năm thực thi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ của kế hoạch năm 2019 mà UBND tỉnh báo cáo trước HĐND tỉnh lần này đã căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội thực tế qua các năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra là khá cao và rất nặng nề nhưng chúng ta có cơ sở để thực hiện; mặt khác, chúng ta phải quyết tâm phấn đấu để có thể đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) đã đề ra; vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu để quyết định.

Kính thưa đoàn chủ tọa! Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, UBND tỉnh đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong báo cáo trình tại kỳ họp. Trong năm 2019, việc chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh sẽ được triển khai hết

sứ quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, những tháng đầu năm, quyết tâm phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu mà HĐND tỉnh sẽ thông qua.

Qua ý kiến phát biểu của các vị đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến tham gia của cử tri, trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn và khả năng thực tế của địa phương; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin nhấn mạnh và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, trọng lĩnh vực phát triển kinh tế

** Đối với sản xuất nông nghiệp*

Tập trung chỉ đạo, thực hiện thật tốt đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, bảo đảm kỹ cương mùa vụ, cơ cấu giống và phương thức canh tác để đạt hiệu quả cao, trước mắt là vụ đông xuân 2019. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất dưới mô hình thóc (như đôn đổi, góp đất, cho thuê ruộng...) để phát triển nông nghiệp hàng hóa; khuyến khích hình thành các mối liên kết hợp tác kiểu mới, sản xuất theo chuỗi khép kín, gắn với thị trường, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất; rà soát, hoàn chỉnh các quy hoạch phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung, quy mô lớn; từ đó tiếp tục tạo việc làm, *(Xem tiếp trang 4)*